

**ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน และวัตถุประสงค์ของแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	วัตถุประสงค์ของแผนงาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	
๑.๓ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ พัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งบูรณาการภารกิจงานที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธีที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกราชรัฐ มุ่งสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมอย่างถูกต้องต่อเนื่อง เน้นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมอำนวยการความยุติธรรมและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง เป็นธรรม รวมทั้งขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษาของรัฐ ส่งเสริมด้านภาษา ศาสนา ศิลปะ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
๑.๔ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับการคุ้มครองและดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว ได้รับความปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ สนับสนุนการป้องกัน การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายให้พร้อมคืนสู่สังคม โดยส่งเสริมความร่วมมือและชี้แจงทำความเข้าใจในต่างประเทศ บูรณาการฐานข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าว และด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างหน่วยงาน เผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่สถานประกอบการและองค์กรเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มงวด รวมทั้งดำเนินการให้แรงงานประมงปลอดภัยจากการค้ามนุษย์
๑.๕ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดโดยป้องกัน เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เป็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปราบปราม จับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด รวมทั้ง บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ โดยมีกลไกติดตามการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	วัตถุประสงค์ของแผนงาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
๒.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพ	เพื่อยกระดับผลิตภาพและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ศักยภาพเตรียมตัวเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และปัจจัยสนับสนุน ส่งเสริม ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพให้อยู่ในระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมศักยภาพ และยกระดับ ผลิตภณท์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
๒.๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้รับการพัฒนา ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยจัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับในแต่ละระดับการเติบโตทางธุรกิจ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ให้สามารถพัฒนาความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์สู่การประกอบธุรกิจได้จริง และเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง พัฒนา SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ มากขึ้น ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ SME ในรูปแบบคลัสเตอร์ รวมทั้ง ยกระดับ SME กลุ่มที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ระดับสากล มีการใช้เทคโนโลยีในการเข้าสู่ตลาดกลาง ตลอดจนพัฒนาปัจจัย แวดล้อมที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ SME และช่วยให้การส่งเสริม SME มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ SME เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ของประเทศให้ได้
๒.๓ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมาย ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ให้มี การลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของมูลค่าการลงทุน และในส่วนของสถาน ประกอบการ นำไปสู่การกระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยจัดทำ แผนผังพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ ความมั่นคง รวมถึงระบบบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รองรับกิจกรรมทาง เศรษฐกิจในพื้นที่ สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ และ ระบบการจัดการด้านความมั่นคงตรวจคนเข้าเมืองที่ได้มาตรฐาน พัฒนาฝีมือ แรงงาน และการให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่
๒.๔ แผนงานบูรณาการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีศักยภาพและเพียงพอ โดยสนับสนุนการ พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร การท่องเที่ยวและบริการ การจัดทำผังพื้นที่และ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาศักยภาพด้านคมนาคมและ ระบบโลจิสติกส์ ด้านสังคม ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อพร้อม รับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	วัตถุประสงค์ของแผนงาน
๒.๖ แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัล	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล ส่งเสริมการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนและผู้ทำงานทุกสาขาอาชีพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการผลิต การค้า และการบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒.๗ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการ วิจัยและนวัตกรรม	เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขาวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่ออ้างอิงและต่อยอด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การบริหารจัดการความรู้และภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป
๒.๘ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการส่งเสริมการตลาด เพื่อยกระดับภาคลักษณะของประเทศ และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา การจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ ยกระดับสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มให้สอดคล้องกับพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในทุกกระดับให้มีศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
๒.๙ แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	เพื่อให้การผลิตภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป และกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรแปลงใหญ่ของประชารัฐ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	วัตถุประสงค์ของแผนงาน
๒.๑๐ แผนงานบูรณาการเพิ่มขีด ความสามารถทางการแข่งขันด้าน การค้าและการลงทุนระหว่าง ประเทศ	เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า ทั้งสินค้า และบริการของไทยให้เข้มแข็ง มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาความ ร่วมมือกับประเทศพันธมิตร ทั้งระหว่างรัฐ เอกชน และสถาบันวิชาการ ทำให้ เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าที่เชื่อมต่อกัน และสามารถขยายโอกาสทางการค้า และพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาและ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอย่างครบวงจร ตลอดจน ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน สินค้าและบริการ ระหว่างประเทศ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	
๓.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพคนตามช่วงวัย	เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความมั่นคงในชีวิต และมี ครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเตรียมความพร้อม ครอบครัวก่อนมีบุตร ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยให้เหมาะสมกับ พัฒนาการ เพิ่มคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถจบการศึกษามัธยมศึกษาและมีโอกาส ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ป้องกันปัญหาความรุนแรงที่มีต่อเด็กในวัยเรียน ส่งเสริมเด็กวัยรุ่น/นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน มีภูมิคุ้มกัน พร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถประกอบ อาชีพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการมี งานทำในผู้สูงอายุเพื่อความมั่นคงในชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	
๔.๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบ ประกันสุขภาพ	เพื่อให้มีระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี คุณภาพ ท้าถึง และเท่าเทียม พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการ สุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการใน ระบบประกันสุขภาพ บูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
๔.๓ แผนงานบูรณาการสร้างความ เสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมความรู้ ประชากรก่อนวัยสูงอายุและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออมเพื่อ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและระบบการคุ้มครองสำหรับ ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดให้เหมาะสมและเอื้อต่อการดำรงชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	
๕.๒ แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและ เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยส่งเสริมการลดการเกิดขยะ มูลฝอยที่ต้นทางและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ขยะติดเชื้อ การจัดการ กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ เขตควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	วัตถุประสงค์ของแผนงาน
	และปริมาณพล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตามและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
๕.๘ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	เพื่อดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน บริหารจัดการของและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	
๖.๑ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต